

**ด่วนที่สุด**  
ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๗/๕๑



ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้แจ้งเรื่องการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุ ในช่วงระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นช่วงวันตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียนบูชา เช่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัดตามศาลเจ้า บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และในบางพื้นที่อาจมีการ จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลดังกล่าว โดยการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ชาวไทยเชื้อสายจีนมักมีการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ส่งผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนมีมากยิ่งขึ้น มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบกับเป็นห้วงฤดูหนาว สภาพอากาศแห้งแล้ง ประชาชนทิ้งบ้านเรือนไว้โดยไม่มีผู้ดูแล และขาดความระมัดระวัง อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยและการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรในช่วงเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดกระบี่จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๕๗๗



ศาลากลางจังหวัดกระบี่

เลขที่ 18๒๐

วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๗

เวลา

สำนักงานเมืองกระบี่

เลขที่ 782

วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๗

เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุ ในช่วงวันตรุษจีน ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปก) ๐๖๒๔/ว ๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้แจ้งเรื่องการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุ ในช่วงระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นช่วงวันตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียนบูชา เช่น ไห้วเผากระดาษเงินกระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัดตามศาลเจ้า บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และในบางพื้นที่อาจมีการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลดังกล่าว โดยการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ชาวไทยเชื้อสายจีนมักมีการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ส่งผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนมีมากยิ่งขึ้น มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบกับเป็นช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศแห้งแล้ง ประชาชนทั้งบ้านเรือนไว้โดยไม่มีผู้ดูแล และขาดความระมัดระวัง อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นประจำทุกปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยและการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรในช่วงเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นางสาวรุจิรา กองลาแซ

# ด่วนที่สุด

ที่ มท (บกปก) ๐๖๒๔ /ว ๕



กองบัญชาการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ถนนอุทองนอก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุ ในช่วงวันตรุษจีน ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยในช่วงระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นช่วงวันตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียนบูชา เช่น ไหว้เผากระดาษเงินกระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัดตามศาลเจ้า บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และในบางพื้นที่อาจมีการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลดังกล่าว โดยการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ชาวไทยเชื้อสายจีนมักมีการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ส่งผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนมีมากยิ่งขึ้น มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบกับเป็นช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศแห้งแล้ง ประชาชนที่งบ้านเรือนไว้โดยไม่มีผู้ดูแล และขาดความระมัดระวัง อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว จึงให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

## ๑. ด้านการเตรียมความพร้อม

๑.๑ กำชับให้ผู้ว่าราชการในแต่ละระดับ และเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการ ดังนี้

(๑) สสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย พร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางการเผชิญเหตุอัคคีภัย ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจน

(๒) ตรวจสอบพื้นที่ชุมชน สถานประกอบการ อาคาร รวมทั้งเส้นทางสัญจร โดยเฉพาะบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ พื้นที่ริมตลิ่ง ความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเทียบเรือ ความปลอดภัยของเรือโดยสาร ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย และกำหนดมาตรการความปลอดภัยดูแลจำนวนผู้ให้บริการให้เหมาะสม ไม่แออัดหนาแน่นจนเกินไป

(๓) เตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ฝาระวัง ตรวจสอบ อาคารบ้านเรือน พื้นที่ชุมชน สถานประกอบการ และสถานบริการ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง และมีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง และประสานการปฏิบัติกับเจ้าพนักงานผู้กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

๑.๒ สร้างการรับรู้...

๑.๒ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายจากอัคคีภัย ที่มีสาเหตุจากการจุดธูปเทียนบูชา เช่น โห้ว เผากระดาษเงิน กระดาษทอง การจุดประทัดตามสถานที่ต่างๆ การยิงปืนขึ้นฟ้า ตลอดจนแนวทางปฏิบัติตน ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย บทลงโทษทางกฎหมาย กรณีการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนลดกิจกรรมการเผาทุกชนิด เพื่อช่วยลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>)

## ๒. ด้านการเผชิญเหตุ

๒.๑ ให้จัดชุดเจ้าหน้าที่ และส่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ดำเนินการ ดังนี้

(๑) เผ่าระวังสถานที่ และกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น การจุดประทัด การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ตามหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมทั้งจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย และไฟฟ้าส่องสว่าง เตรียมความพร้อมในพื้นที่หรือชุมชนที่มีความเสี่ยงภัย เพื่อเผ่าระวังเหตุ และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที

(๒) พื้นที่ที่มีการจัดงานวันตรุษจีน และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้จัดระเบียบการจราจร และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่น

๒.๒ หากเกิดอัคคีภัย อุบัติภัยหรือสาธารณภัยอื่นที่มีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ให้ดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และรายงานให้กองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบทันที

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (ปก.)

ฝ่ายเลขานุการ (ศอ.)

โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๖๒

โทรสาร ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๔๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban\_center@disaster.go.th